



ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. วิธีการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

๓. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มการสอบ ๓๐ นาที

๔. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๕. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น มาแสดงตนในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงตนในการเข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด เว้นแต่มีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจริง

๖. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก รวมทั้งจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใด ไม่มาเข้ารับการสอบคัดเลือกตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว รวมทั้งในกรณีที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใด ซึ่งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือข้อกำหนดตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก จะต้องถูกตัดสิทธิในการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวรานนท์ ปิติวรรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๒๒ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๗:๕๙:๐๖ Non-PKI Server Sign

Signature Code : QQBDA-DUAOA-AzAEI-AQgBB

เอกสารแนบท้ายประกาศ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	วันที่ เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ
		สอบสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม สสปท. ชั้น ๒
๑	นายบุญเกิด ปราธนาวัฒนาสุข	เวลา ๙.๓๐ น. เป็นต้นไป